



พันตำรวจโท อนาวีล อาคุณชาดา

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๔๖ เลขประจำตัว ๒๘๓๔๖

รับรางวัลจักรดาวสตติ ประจำปี ๒๕๕๗

ตำแหน่ง รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวน ๒

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับปูนบำเหน็จเป็น พันตำรวจโท



ประวัติครอบครัว

พันตำรวจโท อนาวิล (อัสลิม) อาคุณซาดา เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่บ้านโคกสยา หมู่ ๕ ต. ปะลูรู อ. สุโขทัย จ. นครราชสีมา เป็นบุตรชายของคุณพ่ออับดุลอะกิมี อาคุณซาดา มีอาชีพค้าขาย และคุณแม่กาญจนา อาคุณซาดา เป็นแม่บ้าน มีฐานะปานกลาง แต่มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และดีที่สุด พันตำรวจโท อนาวิล ๗ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา จำนวน ๖ คน ได้แก่

- น.ส.ลักขณา อาคุณซาดา กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- น.ส.รัชดา อาคุณซาดา รับราชการครู โรงเรียนเทศบาล ๑ อ. เมืองฯ จ. นครราชสีมา



■ น.ส.อนุสรอาคุณซาดา รับราชการนิติกร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

■ พันตำรวจโท อนาวิล อาคุณซาดา ตอนแฉ่งเกิดได้ใช้ชื่อ อัสลิม แล้วมาเปลี่ยนชื่อเมื่อเข้ารับราชการ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

■ ลิบตำรวจตรี โซเฟียน อาคุณซาดา รับราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา

■ นายมนัสวิน อาคุณซาดา กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความฝันในวัยเด็ก

ด้วยความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นตำรวจเพื่อรับใช้ชาติ รับใช้สังคม และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน พันตำรวจโท อนาวิลฯ ตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสอบเข้าเรียน โรงเรียนเตรียมทหารให้ได้ ซึ่งปีแรกสอบไม่ผ่าน แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ พันตำรวจโท อนาวิลฯ ย่อท้อ แต่ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ตั้งใจที่จะสอบเข้าให้ได้ โดยมีครอบครัวอันเป็นที่รักโดยเฉพาะคุณแม่ที่คอยปลอบใจและให้กำลังใจเสมอมา ทำให้ พันตำรวจโท อนาวิลฯ ตั้งใจเรียนและอ่านหนังสืออย่างหนัก พร้อมกันนั้นก็ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง จนในที่สุด พันตำรวจโท อนาวิลฯ ก็สามารถสอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้สมที่ตั้งใจ ทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลา ๖ ปี ที่เรียนในรั้ว โรงเรียนเตรียมทหาร และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พันตำรวจโท อนาวิลฯ ไม่เคยพุดถึงความยากลำบากที่ได้ประสบมาในการฝึกและใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนทั้งสองแห่ง เพราะไม่ต้องการให้ครอบครัวต้องเป็นทุกข์





พันตำรวจโท อนาวินฯ เริ่มศึกษาชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ รร. พیمانวิทย์เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ รร. อัครวิริยะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ รร. นราธิวาส ต่อมา พันตำรวจโท อนาวินฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะรับใช้ชาติ รับใช้สังคม และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จึงสอบเข้ารับการศึกษาที่ รร.ตท. รุ่นที่ ๔๖ และ นรต. รุ่นที่ ๖๒ ในขณะที่ศึกษาที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ยังได้สมัครเป็นนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จนกระทั่งได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และกำลังศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ ๖๓ เป็นลำดับต่อมา



ประวัติรับราชการ

พันตำรวจโท อนาวิน (อัสลัม) เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ ๑) สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เมื่อ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ มุ่งมั่นจะมาทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและดูแลบิดา มารดา และครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง

ซึ่ง พันตำรวจโท อนาวิน (อัสลัม) ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความรู้ความสามารถ

ในการอำนวยความสะดวกธรรมให้แก่ประชาชน จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ จนได้รับการพิจารณา ๒ ชั้น เป็นจำนวน ๒ ปีติดกันใน ๒ ปีแรกของชีวิตรับราชการ และได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ ๆ ที่ต้องใช้นายตำรวจที่มีความรู้ความสามารถไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหา อาทิ สถานีตำรวจภูธรโคกเคียน สถานีตำรวจภูธรสุโขทัย สถานีตำรวจภูธรสาทก จนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต่อมาได้รับคัดเลือกไปอบรมหลักสูตรสืบสวน รุ่น ๙๒ และสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง



เป็นรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ๒ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบ สืบสวนหาข่าวในจังหวัดปัตตานี

อุปนิสัย

พื้นฐานเป็นคนมีจิตใจดี บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเสมอ ที่สำคัญเป็นคนที่ไม่เคร่งครัดในหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามทุกประการ จึงทำให้มีจิตใจที่อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เคยคิดเอาเปรียบผู้อื่น คิดดี พูดดี ทำดี ตลอดเวลา ปกติเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ กินอยู่อย่างสมถะ ว่างร่าเริง ยิ้มง่าย พูดคุยเก่ง สนุกสนาน มักจะสร้างรอยยิ้มให้ผู้ที่อยู่รอบข้างเสมอ ทำให้เป็นที่รักของผู้ที่ได้ใกล้ชิดสนิทสนม และเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ยึดมั่นปฏิบัติตามคตฺที่ใดให้ไว้ในหนังสือรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น ๖๒ ที่ว่า **“สวรรค์อยู่ใต้เท้ามารดา”** เมื่อครั้งเรียนจบจาก รร.นรต. เลือกที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่ จ. นราธิวาส เพื่อกลับมาดูแลครอบครัว ด้วยความรักและเป็นห่วงบิดามารดา พันตำรวจโท อนาวิลช ยังคงปูที่นอนข้างเตียงในห้องเดียวกับบิดามารดา เพราะหวังว่าในเวลากลางคืนบิดามารดาอาจเจ็บไข้ไม่สบายได้ ตลอดชีวิต พันตำรวจโท อนาวิลช ไม่เคยแม้แต่เพียงครั้งที่จะทำให้ครอบครัวเสียใจ ดูแลบิดามารดาจนหาที่สุดท้ายของชีวิต พันตำรวจโท อนาวิลช กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับ พญูนุสรรัตน์ เบ็ญราฮีม ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาจะทำเพื่อความสุขของตัวเอง แต่ก็ยังคงหวังว่าเมื่อตัวเองไม่อยู่แล้วไม่มีใครมานอนเฝ้าบิดามารดาแทนตน คืนก่อนเสียชีวิต พันตำรวจโท อนาวิลช ส่งข้อความถึงน้องชายว่า หากตนไม่อยู่ให้กลับมานอนแทนที่ตัวเองบ้าง เพราะเป็นห่วงบิดามารดาเป็นอย่างมาก พี่น้องในครอบครัวรู้ซึ่งถึงความรักที่ พันตำรวจโท อนาวิลช มีต่อทุกคนเป็นอย่างดี จึงทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายมาก ทุกคนห่วงและคอยเตือนอยู่เสมอ แต่ด้วยความเชื่อมั่นในคุณความดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ตนเกิด และพูดกับคนในครอบครัวว่า **“ถ้าพระเจ้าเป็นเจ้าต้องการเราอยู่ที่ไหนก็ตาย ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้แล้วขอให้ตนได้ทำหน้าที่ทุกๆหน้าที่บนโลกใบนี้อย่างเต็มที่และดีที่สุด เราเป็นคนในพื้นที่ถ้าเราไม่ช่วยกันใครจะช่วยเรา”**

จนเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ พันตำรวจโท อนาวิล (อัลลัม) กับพวกรวม ๕ คน ได้ออกสืบสวนหาข่าวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในเขตพื้นที่ อ. ทุ่งยางแดง จนมาถึงพื้นที่ หมู่ ๑ ต. ปากู อ. ทุ่งยางแดง จ. ปัตตานี ได้ถูกคนร้ายลอบยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเป็นเหตุให้ พันตำรวจโท อนาวิลช กับพวกรวม ๕ คน เสียชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการสมเกียรติแห่งความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สมควรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและจารึกชื่อไว้เพื่อเป็นแบบอย่างต่อไป

